



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	<p>๑. ขอให้จังหวัดและอำเภอมอบหมายชุดปฏิบัติการตำบลติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ ๗ - ๑๕ วันเป็นระยะเวลา ๑ ปี และทุก ๑ - ๓ เดือน จนครบ ๕ ปี</p> <p>๒. ขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และปลัดจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ อย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำ ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ขอให้ สน.อส. ดำเนินการติดตั้งระบบการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>๔. ขอเน้นย้ำอำเภอให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)</p> <p>๕. ขอให้จังหวัดและอำเภอที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถนำมาจัดอบรมเพิ่มเติมได้ตามวงเงินที่เหลือ แต่หากไม่ประสงค์จะจัดอบรมให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าว ให้ส่วนกลางภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจังหวัดใด ต้องการงบประมาณการจัดอบรมโครงการฯ เพิ่มเติม ให้เสนอขอมายังกรมการปกครอง</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>ผตปค./ ปลัดจังหวัด</p> <p>สน.อส.</p> <p>อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
๒. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	<p>- ขอกำชับให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ให้ความสำคัญกับการหาข่าว หรือเบาะแสที่คาดว่าจะมีการกระทำความรุนแรงในพื้นที่ หากพบเห็นหรือทราบข้อมูลการกระทำความรุนแรงให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว</p>	จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
๓. Thai QM ระบบติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน	<p>- ขอให้อำเภอทบทวน และปรับปรุงข้อมูล Thai QM ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หากปรากฏการขอความช่วยเหลือต้องมีข้อมูลชี้แจงได้</p>	นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๔. การติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ	- ขอให้จังหวัด และอำเภอจัดทีมเฝ้าติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ หากปรากฏข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง ให้เข้าดำเนินการ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	จังหวัด/อำเภอ
๕. การควบคุมการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน	<p>๑. หากปรากฏเหตุว่าใช้อาวุธปืนกระทำผิดกฎหมาย หรือก่อความรุนแรงในพื้นที่ขอให้นายทะเบียนอำเภอเข้าตรวจสอบ (Take Action) และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในทันที</p> <p>๒. ขอให้ สน.สก. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาวุธปืนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหากกฎหมายใดล้าสมัยให้ดำเนินการเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายต่อไป</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>สน.สก.</p>
๖. การดำเนินงานของสมาคม มูลนิธิ	- ขอให้จังหวัด อำเภอตรวจตราการดำเนินกิจการของสมาคม มูลนิธิ ในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคม มูลนิธิ โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายให้ครบทุกกระบวนการ และระมัดระวังการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	จังหวัด/อำเภอ
๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕	<p>๑. ขอให้จังหวัดและอำเภอใช้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กำหนด ตลอดจนข้อสั่งการของกรมการปกครอง โดยเฉพาะการรับแจ้งการควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. ขอให้นายอำเภอ และปลัดอำเภอเร่งดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติและแบบฟอร์มที่กรมการปกครองกำหนด กรณีอำเภอได้รับแจ้งเหตุการกระทำผิดตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินการให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว</p> <p>๓. ขอให้อำเภอเตรียมความพร้อมในการรับแจ้งเหตุจากประชาชนผู้ถูกกระทำตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔. กำชับให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการ และรายงานประจำเดือน โดยขอให้อำเภอรายงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปและจังหวัดรวบรวมรายงานให้กรมการปกครองทราบทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๘. โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน”	- ขอให้คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์	คณะกรรมการตรวจนิเทศ
๙. การแก้ไขปัญหาคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน	- ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งศูนย์คุ้มครอง-คนไร้ที่พึ่ง ประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเลขที่บ้านและเลขทะเบียนให้กับคนไร้ที่พึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	สำนักทะเบียนอำเภอ
๑๐. ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)	- ขอให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการประชุมต่างๆ ตลอดจนประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน และสื่อมวลชน	ข้าราชการฝ่ายปกครอง
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรนายอำเภอ	- ขอให้ วปค. ปรับปรุงหลักสูตรนายอำเภอ เสนอตราอำเภอ และปลัดอำเภอ โดยให้เพิ่มเติมเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน	วปค.

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐